



เราจะซีฟพอร์ตเรื่องของ
ความสนุกมากกว่า ในลักษณะนี้
เราจะไปเติมความสนุกให้ในงาน
มันจะเป็นแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้อง
บางทีมันอาจจะหนักไป มีพี่ว่าก
บูนันนี่ เราจะมาในแนวไอ้ น้อง



'เรดิโอไอเค'

ชวนรับน้องกับ'ไอเคฮุค เฟรชชี'



ห้องเปิดใจ

ต้อนรับเปิดเทอมกับน้องๆ วยเฟรชชี
คลื่น "เรดิโอ ไอเค" ปังไอเดียจัดกิจกรรมรับ
น้องร่วมกับมหาวิทยาลัย 10 แห่งทั่วประเทศ
แถมยังชวนคิดปิ่นจากแทบทุกค่ายไปร่วมสร้าง
สีสันโดยมีสองดีเจ "ตั๊ย-อริคม อุดมกุล" และ
"เนท-ธีระวัฒน์ ไกรเจริญ" มาเปิดเผยรายละเอียดให้ฟังกัน

● โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

เนท : "โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะด้วย
กลุ่มเป้าหมาย เราต้องการที่จะไปส่งน้องเข้า
มหาวิทยาลัย ตรงนี้อาจจะมีน้องๆ ที่ตามเรา
มาตั้งแต่ ม.3-6 นั้นแหละ หลังจากนั้นเหมือน
เราไปส่งเขาเข้ามหาวิทยาลัยอย่างนั้นครับ"

● กิจกรรมเป็นยังไง

เนท : "กิจกรรมคือ "ฮุคเฟรชชี" ครับ
คือเราจะไปรับน้องตามมหาวิทยาลัย 10 มหา
วิทยาลัยทุกภาคทั่วประเทศแน่นอนครับคือ

ไอเคฮุคเราจะไปรับน้อง ด้วยกิจกรรมที่จะ
มีสองพาร์ทคือ เฟรชชีเดีย กับ เฟรชชีไนท์
เฟรชชีเดียเน้นการรับน้องก็จะมีเลอะเประ
เบื่อนต่างๆ ผ่านฐานรับน้องมาเราก็จะดูแลให้
จะมาล้างหน้าอาบน้ำให้กิน เราจะมาดูแล ใน
ลักษณะนั้นเฟรชชีไนท์นี่จะเป็นคอนเสิร์ตครับ
เราจะซีฟพอร์ตในเรื่องของ ศิลปินที่จะไปแสดง
รางวัลบนเวทีเช่นรางวัลหน้าใสรุ่นนี้มันมาก
มาย ที่เราจะไปแจกรางวัลรวมถึงดาวเดือน
ด้วยครับ"

● แล้วเราเลือกมหาวิทยาลัยกันยังไง

เนท : "เลือกจากการไหว้ด้วยครับ"

ต๋อย : "เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้บริการของเราที่ออกทางวิทยุเอฟเอ็มทั่วประเทศ แล้วก็ดูมหาวิทยาลัยที่อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน มีทั้งเฟรชชีเดียแล้วก็มีเฟรชชีไนท์ด้วย ถ้าบางที่เขามีเฟรชชีเดียอย่างเดียว มันก็อยู่ด้วยกันน้อยเราไปที่มีทั้งสองอย่างมาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนดีกว่า ก็เลือกจากที่คอนเฟิร์มเข้ามา 10 ที่นะครับ จะเริ่มที่แรกวันที่ 25 มิถุนายนนี้ครับที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นที่แรกที่นั่นก็จะมิน้องๆ เฟรชชีหรือเราอยู่ประมาณหมื่นกว่าคน เยอะมากๆ"

● เราดูแลกันทั่วถึงขนาดไหน

เนท : "เราจะมีทีมของเขาอยู่แล้วครับ รุ้พื้นที่ของเขาจะดูแลรึน้องอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะซัพพอร์ตเรื่องของความสนุกมากกว่า ในลักษณะนั้นเราจะไปเติมความสนุกให้ ในงานมันจะเป็นแบบว่ารุ้พื้นที่รุ้รึน้อง บางทีมันอาจจะหนักไปมีพี่ว่ากนู่นเห็นนี่เราจะมาในแนวไอ้ น้อง"

ต๋อย : "ในช่วงกลางวันเฟรชชีเดียครับ นอกจากจะได้เจอกับน้องๆ เฟรชชีแล้ว เราอาจจะได้เจอแฟนๆ ของเราด้วย"

เนท : "จะมีการไปทัวร์ทั่วจังหวัดด้วย หลังจากที่ได้รับน้องใหม่มหาวิทยาลัยเสร็จแล้ว ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะรับน้องที่มหาลัย แต่อีกกลุ่มหนึ่งจะไปทัวร์ทั่วจังหวัดตามกลุ่มต่างๆ เช่น ห้างประจำจังหวัดอย่างนั้นครับ"

● แล้วคอนเสิร์ตนี้เล่นเองหรือว่ามีศิลปินมาด้วย

เนท : "พาคิลปินมาเลยครับไม่ว่าจะเป็น รุม 39, โต-ศักดิ์สิทธิ์, สิวทมัลเล็ด, สลอต

แมทซัน, เดอะบอททอมบลู, ณัฐ คักดาทร, ซานี เอเอฟ, วงซึล, วงนอส อีกเยอะแยะมากที่จะสลับเปลี่ยนกันไป แล้วก็ก็มีพีริเซนเตอร์ของรายการเราก็สลับกันไปด้วย"

● แล้วน้องๆ จะได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง

ต๋อย : "เราเน้นกิจกรรมบันเทิงเราสนุกสนาน คือนอกจากกิจกรรมบันเทิงที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้แล้ว เราเติมเข้าไปให้มีสีสันมากขึ้นเรามีคิลปินไอเคฮุคเข้าไป แล้วก็ความสนุกสนานรับน้องไอ้ น้อง หรือว่าซ้ำเติมน้องก็ว่ากันไป"

เนท : "เราอยากให้มองเห็นของความสำคัญของการรับน้องมากกว่าครับ เพราะว่า

ปีหนึ่งเข้าไปก็จะแบบมีโดดบ้างเราก็จะทำให้เขาเห็นความสำคัญของการรับน้องมากยิ่งขึ้น เช่น มันมีความซึ้งนะ มันมีความสนุกสนานมากกว่าที่เห็นไม่ใช่มีโหดมีว้ากอย่างเดียว"

● พอมาทำกิจกรรมตรงนี้ ทำให้เราหนักถึงอดีตวัยเรียนบ้างไหม

เนท : "คือเราก็เป็นคนหนึ่งที่โตการรับน้องเหมือนกัน (หัวเราะ) แต่ว่าเราก็อยากให้เห็นความสำคัญของการรับน้อง เพราะว่า มันไม่ใช่แค่สิ่งหนึ่งที่รุ้พี่ให้มา มันยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายในการรับน้อง มันยังมีวิชานี้ที่มีซีทอยู่ให้น้องนั้นแหละครับ ความสำคัญมันอยู่ที่จุดนี้"